

HƯỜNG ỨNG PHONG TRÀO “NÉT CHỮ - NÉT NGƯỜI”
CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11



Ông bà ta có câu “nét chữ, nét người”, cho thấy tầm quan trọng của việc nhận thức viết chữ đẹp có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng, hình thành nhân cách con người xưa. Ngày nay nhiều giá trị đổi thay, song bản sắc riêng của mỗi quốc gia thì không thay đổi. Giữ gìn nét chữ truyền thống cũng là một phần giữ gìn bản sắc chung của dân tộc vì chữ viết là sự tồn tại của lịch sử và văn hoá

Từ rất xa xưa, ông cha ta khái quát về mối liên hệ giữa nét chữ với tính cách, tâm hồn con người qua câu: “Nét chữ nét người”. Quả thực, nhìn nét chữ chúng ta có thể phần nào đoán được tính cách, tâm hồn của chủ nhân những nét chữ ấy. Mặt khác, chữ viết của một người thường được rèn luyện và định hình trong những năm tháng học tập trong môi trường học đường. Nhận thức rõ về điều đó, ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác “Giữ vở sạch- viết chữ đẹp đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường.

Hưởng ứng đợt phát động thi đua chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Học sinh Trường Tiểu học Giang Biên đã có nhiều hoạt động thật ý nghĩa. Đến với Hội thi chữ đẹp năm học 2022-2023, mỗi lớp đã chọn 3 em để giao lưu chữ đẹp cấp trường. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ và tươi vui các em như thắm hứa quyết tâm viết thật đẹp để đạt kết quả tốt nhất.

Chiều ngày 9/ 11, cuộc giao lưu chữ viết đẹp của trường Tiểu học Giang Biên đã diễn ra trong không khí tung bừng như ngày hội. Cuộc giao lưu chữ viết với chủ đề “ Nét bút tri ân” được các thầy cô giáo và các phụ huynh quan tâm.

Qua cuộc giao lưu, các em học sinh bộc lộ năng khiếu viết chữ đẹp được phát hiện kịp thời để bồi dưỡng, trau dồi kỹ năng viết chữ, trình bày vở sạch thể hiện “Nét chữ, nét người”. Kết quả Ban tổ chức đã chấm chọn được 25 giải cho các em học sinh có chữ viết đẹp từ khối 1 đến 5.

Thành tích của các em trong cuộc thi "Viết chữ đẹp" năm nay là niềm vui chung của cả trường Tiểu học Giang Biên và là động lực để nhà trường cố gắng hơn nữa trong công tác bồi dưỡng và phát hiện năng khiếu viết chữ đẹp của nhà trường trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh về giao lưu chữ viết cấp trường



















